



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๗ มูลค่า ๔๙,๑๖๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

20 กทม.

กทม.ใช้กลยุทธ์ดึงเด็กสนใจรักการอ่าน
เสริมพันธกิจเมืองหนังสือโลกปี2556

กทม.ใช้กลยุทธ์ดึงเด็กสนใจรักการอ่าน เสริมพันธกิจเมืองหนังสือโลกปี2556

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านของกรุงเทพมหานคร ตามพันธกิจกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 ว่า การจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้คนกรุงเทพฯ อ่านหนังสือเพิ่มขึ้นตั้งเป้าคนละ 15 เล่ม/ปี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของประเทศ จำเป็นต้องส่งเสริมการอ่านเพราะการอ่านคือการพัฒนาชีวิตซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ ในการที่จะชักชวนให้เด็กอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์หลายทางชักชวนเด็กที่มีความสนใจต่างกันหันมาเห็นความสำคัญในการอ่าน เน้นการจัดกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการรักการอ่านได้ในระยะยาว

กรุงเทพมหานครโดยสำนักการศึกษาจึงได้จัดโครงการต่างๆ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตามความสนใจของเด็ก เช่น โครงการได้วาทีฝึกการพูดซึ่งจำเป็นต้องอ่านมากจึงจะสามารถได้วาทีได้ โครงการฝึกมีคุณเทศก์น้อยก็จำเป็นต้องอ่านหนังสือศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อนำไปเล่าเรื่อง โครงการส่งเสริมการอ่านวรรณคดีไทย ร่วมกับหุ่นละครเล็กใจหุ่ยส์จัดแสดง สอนทำและเล่นหุ่นละครเล็ก

ในโรงเรียนกทม. โครงการ 1 เล่ม 1 เรื่อง
สอนการแสดงละครในโรงเรียนกทม.

โครงการพาน้องท่องอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยพานักเรียนไปศึกษาวิทยาศาสตร์เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งอ่าน จดจำ และการเขียน ในปีนี้

จะจัดโครงการ “หนูรักเขียนอ่าน” อยู่ระหว่างเจรจากับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ร่วมกันจัดทำรูปแบบโดยเชิญนักเขียนที่มีประสบการณ์ แนะนำการเขียนที่ถูกต้องให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 438 โรง จัดประกวดนักเขียนและมอบรางวัลในงานมหกรรมนักปราชญ์น้อย ที่จะเนรมิตลานคนเมืองเป็นลานนักปราชญ์ให้เด็กนักเรียนมาเขียนอ่านแสดงความสามารถ

ทั้งนี้ กทม.เชื่อมั่นว่า การจัดกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายนี้จะช่วยให้พ่อ-แม่ผู้ปกครองแลเด็กๆ มีความรู้และความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน